

Số: /TTYT

Bảo Lâm, ngày tháng 10 năm 2022

V/v chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2022

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc;
- Các khoa, phòng chức năng.

Thực hiện Công văn số 2678/SYT-NVY ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2022.

Trung tâm Y tế Bảo Lâm đề nghị các khoa, phòng chức năng, các bộ phận liên quan, Khoa YTDP và các 12 trạm y tế xã/thị trấn, 02 PKĐKKV trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Đối với các khoa, phòng, các bộ phận liên quan và Khoa YTDP:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và theo kế hoạch số 171/KH-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai công tác Phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm.

2. Tổ chức tập huấn, huấn luyện trong chỉ huy điều hành, phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai, thảm họa; huấn luyện, truyền thông cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức khỏe trong thiên tai, thảm họa.

3. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Phải bảo đảm tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

4. Chủ động tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt.

5. Tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn trong đơn vị

II. Đối với 12 trạm y tế xã/thị trấn và 02 PKĐKKV:

1. Tham mưu UBND xã/thị trấn kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng thường trực tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và theo kế hoạch số 171/KH-TTYT ngày 09 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai công tác Phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm.

2. Rà soát, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2022; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hoá chất, vật tư dự trữ trong thiên tai, bảo đảm an toàn trong thiên tai.

3. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, thiên tai để kịp thời chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống theo phương châm “bôn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”; rà soát, cập nhật kịch bản để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn diện rộng, bão muện, lũ quét, sạt lở đất; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa bão.

4. Tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn tại đơn vị.

Trung tâm Y tế Bảo Lâm đề nghị các khoa, phòng, các bộ phận liên quan, 12 trạm y tế xã/thị trấn và 02 PKĐKKV thực hiện tốt nội dung trên trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ phòng KHN-ĐD&DS để tham mưu ban giám đốc có hướng chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

Như trên (thực hiện);
BGĐ TTYT (chỉ đạo);
Lưu: VT, KHN-ĐD&DS.NĐC.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Phú Lương